

# คีนสิทธิ 1.5 ล้านคน รับ 5 พัน 27-28 เม.ย.

## ส่ง 1.7 หมื่นจนท.ลุยสอบ ไล่บี้ 'รสก.' ลักไก่เยียวยา หิว 'เซี่ยนหมาก' ตึงแก้ขัด

คลังส่งทีมพิทักษ์สิทธิ 1.7 หมื่น  
สำรวจสิทธิกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขอ  
ทบทุนสิทธิ 2.4 ล้านคน เพิ่มอีก  
2 ปุ่มในเว็บ 'เราไม่ทิ้งกัน'  
(อ่านต่อหน้า 2)

**ต่อจากหน้า 1**

### คีนสิทธิ

#### คลังจ่ายเยียวยาอีก 1.5 ล้านคน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน นายสรณ แสงสนิท ผู้  
อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษก  
กระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงิน  
เยียวยา 5 พันบาท ที่ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้ง  
กัน.com ว่า ในวันที่ 27-28 เมษายนนี้ กระทรวงการ  
คลังเตรียมจ่ายเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีก 1.5 ล้านคน  
เป็นกลุ่มสี่แดงยื่นขอทบทุนสิทธิ และกลุ่มสี่เทาที่ขอ  
ข้อมูลเพิ่มเติม แบ่งเป็นวันจันทร์ที่ 27 เมษายน จ่ายให้  
7 แสนคน และวันอังคารที่ 28 เมษายน อีก 8 แสน  
คน หลังจากนั้นคาดว่าจะจ่ายได้เพิ่มอีกเฉลี่ย 7 แสน  
คนต่อวัน จากก่อนหน้านี้จ่ายเงินเฉลี่ย 2-3 แสนคน  
ต่อวัน โดยจนถึงวันที่ 24 เมษายน จ่ายเงินเยียวยา  
ไปแล้ว 4.9 ล้านคน เท่ากับว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์รับ  
เงินเยียวยา 5 พันบาทแล้ว 6.4 ล้านคน

"ในกลุ่มสี่เทาขอทบทุนสิทธิ 6.3 ล้านคน ขณะ  
นี้ส่งข้อมูลเข้ามาแล้ว 4.8 ล้านราย ยังเหลือ 1.5 ล้าน  
ราย ยังไม่ส่งข้อมูล ดังนั้นขอแจ้งให้เร่งเข้ามาให้ข้อมูล  
เพื่อตรวจสอบข้อมูล ส่วนกลุ่มสี่เทาขอทบทุนสิทธิ ล่าสุด  
เมื่อคืนวันที่ 23 เมษายน ขอทบทุนสิทธิแล้ว 2.5

ล้านราย" นายสรณกล่าว

#### ส่ง 1.7 หมื่นคนตรวจสอบสิทธิ

นายสรณกล่าวต่อว่า ขณะนี้ทีมพิทักษ์สิทธิจาก  
4-5 หน่วยงานของกระทรวงการคลังกว่า 1.7 หมื่นคน  
กำลังเร่งลงพื้นที่ทั่วประเทศตรวจสอบสิทธิกลุ่มผู้ลงทะเบียน  
ที่ขอทบทุนสิทธิล่าสุด ซึ่งยื่นขอทบทุนสิทธิ  
มาแล้ว 2.4 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังพยายาม  
ตรวจสอบกลุ่มยื่นขอทบทุนสิทธิให้แล้วเสร็จก่อนที่  
จะจ่ายเงินรอบสองเดือนที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม ซึ่ง  
คนส่วนใหญ่พึงพอใจที่ผู้พิทักษ์สิทธิเข้าพบ เพราะ  
ต้องการให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง

นายสรณกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม พบว่ามีผู้ลงทะเบียน  
ที่ได้อัปโหลดข้อมูลจริงและไม่จริง โดยผู้ที่แสดง  
ข้อมูลจริงก็จะได้รับการเยียวยา ส่วนผู้แสดงข้อมูลไม่  
จริง ทางกระทรวงการคลังจะเปิดให้กลุ่มดังกล่าวได้  
เข้ามายกเลิกขอรับสิทธิเยียวยาได้ โดยในวันที่ 25  
เมษายน ตั้งแต่ 09.00 น. ในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้ง  
กัน.com จะเพิ่มช่องทางหรือเปิดปุ่มให้ผู้ประสงค์จะ  
ยกเลิกขอรับสิทธิเยียวยา ซึ่งเป็นปุ่มสีแดง เดิมเรียก  
ว่าปุ่ม ยกเลิกการลงทะเบียน เพราะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทุนสิทธิได้  
พบว่า มีคนให้ข้อมูลไม่จริง ต้องหาช่องทางให้เขามา  
ยกเลิกขอรับสิทธิ ดังนั้นเปิดช่องทางให้คนที่ยังไม่ได้รับเงิน  
ยกเลิกการรับสิทธิดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านั้นเปิดให้ยกเลิก  
ลงทะเบียน มีผู้มาขอยกเลิกแล้วกว่า 8.9 แสนคน

#### เปิดปุ่มสละสิทธิเรียกเงินคืน

นายสรณกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ได้เพิ่ม  
ช่องทางการสละสิทธิรับเงินเยียวยา สำหรับผู้ที่ผ่าน  
เกณฑ์ และผู้ที่รับเงินไปแล้ว หรือกำลังรอรับเงิน ซึ่ง  
เป็นปุ่มสีชมพู เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ต้องการขอคืน  
เงินเยียวยาเข้ามาสละสิทธิ ซึ่งขณะนี้ได้รับแจ้งว่ามีผู้

ได้รับสิทธิเยียวยาเสียชีวิต ทางครอบครัวต้องการที่  
จะคืนเงินเยียวยาดังกล่าว ขณะเดียวกันยังมีพนักงาน  
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งประกอบอาชีพอิสระได้สิทธิรับเงิน  
เยียวยาด้วย กลุ่มนี้ก็จะต้องคืนเงิน เพราะจัดอยู่ใน  
กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา ดังนั้นจึงเปิดช่องทางให้  
มีการคืนเงินดังกล่าว

"กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มที่จะตรวจสอบ  
ย้อนหลัง เพราะเป็นกลุ่มที่ไม่มีฐานข้อมูลที่จะเข้าไป  
ตรวจสอบตั้งแต่แรก ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ทำอาชีพอิสระ  
ด้วย แต่ด้วยระยะเวลาการตรวจสอบและจ่ายเงิน  
ทำให้คนกลุ่มนี้ได้สิทธิเยียวยา แต่เมื่อตรวจสอบย้อน  
หลัง กลุ่มนี้จะต้องคืนเงิน ซึ่งได้แจ้งไปยังรัฐวิสาหกิจ  
ทั้งหมดแล้ว" นายสรณกล่าว

นายสรณกล่าวต่อว่า หลังจากนี้กระทรวงการ  
คลังจะตรวจสอบกลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยาไปแล้วอีก  
จำนวนหลายแสนคน ซึ่งคาดว่าจะขาดคุณสมบัติ  
การรับเงินเยียวยา และต้องคืนเงินให้กับกระทรวง  
การคลัง ผ่านปุ่มขอสละสิทธิมาตรการเยียวยาด้วย  
เช่นกัน

#### จ่อช่วยกลุ่มตกหล่น-เปราะบาง

นายสรณกล่าวต่อว่า หลังจากมีการประชุมคณะ  
กรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการ  
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 หรือคณะเยียวยา  
ปลด 10 กระทรวงเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งคณะกรรมการ  
ชุดนี้จะดูความครบถ้วนของการเยียวยาว่าตกหล่น  
อย่างไร ขณะนี้กำลังรอข้อมูลมาตรการเยียวยาใน  
กลุ่มตกหล่น จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ  
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่าจะดูแลกลุ่มคนตกหล่น  
อย่างไร หลังจากมีการดูแล 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประกัน  
สังคม กลุ่มอาชีพอิสระ และกลุ่มเกษตรกร ครอบคลุม  
แรงงานกว่า 30 ล้านคนไปแล้ว แต่รัฐบาลมองว่าอาจ  
มีกลุ่มตกหล่น ดังนั้นจะเปิดการช่วยเหลือเพิ่มเติม

"ผม.รายงานแล้วว่าอาจมีกลุ่มเปราะบางทาง  
สังคม เช่น คนสูงอายุ คนพิการ หรือคนชายขอบ กลุ่ม  
คนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ดังนั้นมอบหมายให้ ผม.ไป  
ช่วยแนวทางการดูแล และเสนอเข้าคณะกรรมการ  
เยียวยา ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังรอข้อมูลจาก  
พม.อยู่ ส่วนในเรื่องเกษตรกร ทางกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์รับไปดูว่าจะมีมาตรการดูแลอย่างไร ตัวเลขของเกษตรกรควรได้รับการช่วยเหลือเท่าไร ในส่วนของกระทรวงการคลังช่วยดูเรื่องการจ่ายเงินว่าจะไม่ให้ช้ำช้อนกับกลุ่มอาชีพอิสระ และกลุ่มประกันสังคม มีการจ่ายเงินไปแล้ว" นายลวรณกล่าว

## ผู้พิการบวกล้างขอเยียวยา 5 พัน

ที่กระทรวงการคลัง นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ พร้อมด้วยตัวแทนผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ประมาณ 50 คน เดินทางมายื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลัง เพื่อต้องการให้รัฐจ่ายเงินในมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตามที่รัฐบาลออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 เนื่องจากคนพิการส่วนใหญ่จากจำนวนคนพิการทั้งหมด 2 ล้านคน ยังไม่สามารถเข้าถึงมาตรการ

นอกจากนี้ต้องการให้ลดค่าไฟฟ้า 3 เดือน หากใช้ไฟฟ้าเกิน 5 แอมป์ และหากไม่เกิน 300 หน่วย ให้ใช้ไฟฟรี รวมถึงต้องการให้รัฐจ่ายเบี้ยคนพิการล่วงหน้า 10 เดือน และขอให้กรมบัญชีกลางเร่งปฏิบัติตามมติคณะกรรมการคนพิการแห่งชาติ ด้วยการโอนเงินจากกองทุนคนพิการให้คนมีบัตรพิการคนละ 1,000 บาท โดยเร็ว รวมถึงคนพิการอาชีพหมอนวดแผนโบราณควรได้รับการช่วยเหลือ เพราะหากเข้าระบบอินเตอร์เน็ต

ลงทะเบียนคงลำบาก

## ลันมีแนวคิดอยู่-ขอพม.ช่วยดูแล

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ในการช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ รัฐบาลมีแนวคิดดูแลอยู่แล้ว และขอให้กระทรวงการพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ไปดูว่าจะช่วยดูแลอย่างไร ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ เพราะมีตัวคนอยู่ในระบบแล้ว โดยการช่วยเหลือไม่เฉพาะคนพิการ แต่ดูแลในกลุ่มเปราะบาง รวมถึงคนชรา คนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านอาศัยอยู่ตามที่สาธารณะ เช่น สวนลุมพินี หัวลำโพงด้วย

นายประสงค์กล่าวว่า สำหรับคนพิการชายสาธากินแม่รัฐบาล เมื่อลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแล้วไม่ได้รับการพิจารณา สามารถเข้า [www.เราไม่ทิ้งกัน.com](http://www.เราไม่ทิ้งกัน.com) เพื่อขอทบทวนสิทธิ์ได้ เพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่ นัดหมายดูสถานที่ประกอบการ สถานที่ทำงาน หรือขอเอกสาร หลักฐานการทำงานแล้ว ทั้งนี้หากได้รับผลกระทบจริง จะได้รับการดูแลทั้งหมด

โดยกระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบข้อมูล เพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้โดยเร็ว

เมื่อถามถึงเงินเยียวยาเกษตรกรที่จะเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 เมษายน จะมีการจ่ายให้ 3 เดือน จำนวน 5,000 บาท รวมเป็น 15,000 บาท (อ่านต่อหน้า 5)

## ต่อจากหน้า 2

## คีลสิทธิ์

หรือไม่นั้น นายประสงค์กล่าวว่า ยังไม่สามารถตอบได้ ต้องรอให้เรื่องผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนถึงจะพูดได้ เพราะเรื่องนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดูแล

## พม.จับมือมท.สำรวจ'ตกหล่น'

ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจตุร์ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมผู้บริหารกระทรวง พม. กับผู้แทนจากสำนักงานรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย (มท.) ว่า พม.เตรียมสำรวจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 แต่ตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ จะสำรวจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พ.ค.2563 ส่วนกระทรวงมหาดไทย จะสำรวจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค.2563

นายจตุร์กล่าวว่า จะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวงเพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุด หลังจากนั้นกระทรวง พม.จะประชุมหาแนวทางช่วยเหลือในส่วนของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่กระทรวง พม.ต้องดูแล จะพิจารณาว่ามีงบประมาณอะไรบ้างที่สามารถนำมาช่วยเหลือในช่วงวิกฤตนี้ได้ จะตรวจสอบว่ายังมีอาชีพอิสระอะไรบ้าง นอกเหนือจากเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ โดยกระทรวงมหาดไทยจะสำรวจทุกหมู่บ้าน และกระทรวง พม.จะสำรวจทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการตกหล่นน้อยที่สุด จะถามเป็นรายบุคคลทุกคน

## ออมสินปิดลงทะเบียนชั่วคราว

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยถึงบริการสินเชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 2 ประเภท คือ สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาท และสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่

ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน [www.gsb.or.th](http://www.gsb.or.th) เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา

นายชาติชายกล่าวว่า ทั้งนี้ล่าสุด มีผู้สนใจลงทะเบียนยื่นเรื่องขอสินเชื่อทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วัน โดยเฉพาะสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. มีผู้ลงทะเบียน รวมทั้งสิ้น 608,956 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อประมาณ 30,447.80 ล้านบาท (ถ้าอนุมัติ 50,000 บาททุกราย) ซึ่งเกินวงเงิน 20,000 ล้านบาท ที่ ครม.ได้ให้กรอบไว้ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนอย่างทั่วถึง ธนาคารออมสินจึงขอปิดระบบการลงทะเบียนดังกล่าวชั่วคราว เฉพาะสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ วงเงิน 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น. เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วให้เร็วที่สุด ซึ่งจะทราบในเมืองต้นถึงจำนวนเงินที่คาดว่าจะอนุมัติและวงเงินคงเหลือ เพื่อพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ต่อไป

## ยังไม่ฟื้นงเพิ่มวงเงินหรือไม่

นายชาติชายกล่าวต่อว่า ส่วนสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระวงเงิน 10,000 บาท ยังสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติระยะหนึ่ง ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนยื่นกู้เรียบร้อยแล้ว ทั้งสิ้นเชื่อวงเงิน 10,000 บาทต่อราย และวงเงิน 50,000 บาทต่อราย ให้เตรียมเอกสารประกอบการกู้ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ให้พร้อม โดยในเมืองต้นธนาคารจะติดต่อทางข้อความเอสเอ็มเอส ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม เดือนหน้าเป็นต้นไป เพื่อแจ้งกำหนดการในการเข้าไปทำสัญญา หรือยื่นเอกสารที่สาขาที่กำหนด เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสินเชื่อต่อไป ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1115 สำหรับการเพิ่มวงเงินสินเชื่อหรือไม่นั้นธนาคารออมสินจะรวบรวมข้อมูลความต้องการ เพื่อเสนอไปยังกระทรวงการคลัง โดยขอรอดูกันว่าหลังจากเริ่มทำสัญญาและโอนเงินกู้แล้วนั้น ยอดเงินจะอยู่ที่เท่าไร เพราะต้องเสนอไปยังรัฐบาลเพื่ออนุมัติและชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารเนื่องจากสินเชื่อดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 0.1% ต่อเดือนสำหรับเงินกู้ 10,000 บาท และ 0.35% ต่อเดือนสำหรับเงินกู้ 50,000 บาท

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า ยอดขอกู้สินเชื่อฉุกเฉินรัฐบาลอนุมัติไว้ 6 หมื่นล้านบาท แบ่งเงินให้กู้ 1 หมื่นบาทต่อราย รวม 4 หมื่นล้านบาท แบ่งระหว่างธนาคารออมสิน 2 หมื่นล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอีก 2 หมื่นล้านบาท จะสามารถปล่อยกู้ได้ 4 ล้านราย ล่าสุดปล่อยกู้ไปแล้ว 2.77 ล้านราย เป็นเงินกว่า 2.7 หมื่นล้านบาท ยัง

เหลือวงเงินอีกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท ส่วนเงินกู้ 5 หมื่นบาทต่อรายของธนาคารออมสิน เตรียมเงินไว้ 2 หมื่นล้านบาท มีผู้ลงทะเบียนเกินกว่าวงเงินไปแล้วจึงปิดรับลงทะเบียนไว้ก่อน แต่ถ้าเรียกมาขึ้นสัญญาแล้วไม่เต็มวงเงินจะเปิดใหม่อีกรอบ เพราะยังไม่แน่ใจว่าผู้ลงทะเบียนจะได้รับ 5 หมื่นบาท ทุกคนหรือไม่ เนื่องจากต้องดูหลักทรัพย์ที่มาค้ำประกันด้วย

## ธ.ก.ส.พักหนี้เอสเอ็มอีเกษตรกร

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีว่า ธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการ ประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้ธุรกิจเอสเอ็มอี โดยพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน ตั้งแต่เมษายน-กันยายน 2563 แบบอัตโนมัติทุกราย ให้กับลูกค้าเอสเอ็มอีและเอสเอ็มอีเกษตรกรของ ธ.ก.ส. ได้แก่ เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกร วิชาชีพ ชุมชน กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน และสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่ประกอบธุรกิจในกระบวนการรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย มีสถานะหนี้ไม่เป็นเอ็นพีแอล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งผู้ค้ำประกันไม่ต้องลงนามสัญญา อีกทั้งลูกค้าที่ได้รับสิทธิจะไม่ถูกรายงานเครดิตบูโรเป็นเอ็นพีแอล ทั้งนี้หากลูกค้าประสงค์ชำระค่าวงหนี้ในช่วงของการพักชำระหนี้ ไม่ว่าจะลูกค้าหนี้สินเชื่อหรือสินเชื่อร่วมโครงการ โดย ธ.ก.ส.ยังคืนดอกเบี้ยให้ 10% ของเงินที่ส่งชำระ

นายอภิรมย์กล่าวว่า มาตรการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง ในการดำเนินธุรกิจ ในอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี ปลอดชำระคืนดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยไม่เรียกหลักประกันเพิ่ม ทั้งนี้ สินเชื่อธุรกิจทุกประเภทสามารถใช้บริการตามมาตรการดังกล่าว ยกเว้นวงเงินหนังสือ ค้ำประกัน วงเงิน A-Cash บัตรเกษตรกรสุขใจ บุคลากรภาครัฐ สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสินเชื่อรายย่อยอื่นๆ

## หนุนเอสเอ็มอีขอซอฟต์แวร์

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีของสถาบันการเงินว่า ธปท.พร้อมให้สถาบันการเงินยื่นรายชื่อลูกค้า และจำนวนเงินที่จะขอไปให้ความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และเมื่อ ธปท.ตรวจสอบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว สถาบันการเงินจะแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบภายใน 10 วัน โดยคาดว่าจะเร่งโอนเงินให้ลูกค้าได้ภายในปลายสัปดาห์หน้า

นายรณดลกล่าวว่า ขณะเดียวกัน ธปท.ได้เร่งกำกับให้สถาบันการเงินช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีที่เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด และหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทำให้เอสเอ็มอีมีเงินสดในมือเพื่อรองรับรายจ่ายจำเป็น โดยเฉพาะค่าจ้างพนักงาน นอกจากนี้ ธปท.คาดหวังว่าในช่วง 6 เดือนนี้ สถาบันการเงินจะต้องหารือร่วมกับลูกหนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ปรับแผนการผ่อนชำระหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง และช่วยจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า

## ยอดรับเน็ตพีรทะลุ 13ล.เบอร์

นายสุภากร ดันชาติธิธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลโครงการเพิ่มอินเทอร์เน็ตมือถือฟรี 10 กิกะไบต์ว่า ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ จำนวน 14,101,369 เลขหมาย ขณะที่มีผู้ได้รับสิทธิ จำนวน 13,299,939 เลขหมาย แบ่งเป็น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส มีผู้ได้รับสิทธิ จำนวน 8,175,340 เลขหมาย โดยมีผู้ได้รับสิทธิ จำนวน 7,889,166 เลขหมาย แบ่งเป็น ระบบเติมเงิน (พรีเพด) จำนวน 6,914,173 ล้านเลขหมาย และระบบรายเดือน (โพสต์เพด) จำนวน 974,993 เลขหมาย

นายสุภากรกล่าวว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีผู้ได้รับสิทธิ 3,454,204 เลขหมาย โดยมีผู้ได้รับสิทธิ 3,120,606 เลขหมาย แบ่งเป็น พรีเพด 2,654,218 เลขหมาย และโพสต์เพด 466,388 เลขหมาย บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค มีผู้ได้รับสิทธิ 2,275,526 เลขหมาย โดยมีผู้ได้รับสิทธิ 2,128,217 เลขหมาย แบ่งเป็น พรีเพด 1,667,692 เลขหมาย และโพสต์เพด 460,525 เลขหมาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท มีผู้ได้รับสิทธิ 190,064 เลขหมาย โดยมีผู้ได้รับสิทธิ 156,643 เลขหมาย แบ่งเป็น พรีเพด 153,460 เลขหมาย และโพสต์เพด 3,183 เลขหมาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีผู้ได้รับสิทธิ 4,763 เลขหมาย โดยมีผู้ได้รับสิทธิ 4,099 เลขหมาย แบ่งเป็นพรีเพด 1,847 เลขหมาย และโพสต์เพด 2,252 เลขหมาย และบริษัท เดอะ ไลฟ์สไตล์ จำกัด (เอ็มวีเอ็นไอ) ผู้ให้บริการซิม แพคเกจ มีผู้ได้รับสิทธิ 1,472 เลขหมาย โดยมีผู้ได้รับสิทธิ 1,208 เลขหมาย ซึ่งเป็นพรีเพดทั้งหมด

## ทองคำไทยทำสถิติสูงสุดรอบ 8 ปี

นายณัฐพงศ์ ทรัพย์ศิริ ประธานบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ แห่งทองเปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดทองคำไทย ยังมีแรงซื้อชื้อจากนักลงทุนออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยราคาทองคำปรับขึ้นทำจุดสูงสุด 1 ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนจะปรับขึ้น

และทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งภายในวันที่ 24 เมษายน โดยราคาทองคำเคลื่อนไหวที่บริเวณ 26,400-26,500 บาท ถือว่าทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา โดยในภาพใหญ่ราคาทองสปอตเคลื่อนไหวขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 1,730 เหรียญสหรัฐ โดยมีแรงสนับสนุนให้ราคาทองคำมีทิศทางเป็นขาขึ้นในระยะกลางและยาวจากการที่หลายประเทศทั่วโลก หันมาถือคิดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบไม่จำกัดปริมาณ เพื่อช่วยพลเมืองของตนเอง เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ไม่เหมือนวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา อาทิ วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในช่วงปี 2550-2551 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารเท่านั้น แต่ผลกระทบของโควิด-19 ในรอบนี้ กระเทือนไปถึงกลุ่มรากหญ้า

นายณัฐพงศ์กล่าวว่า ภาพที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนกันทั้งประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมถึงสหรัฐด้วย ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จึงประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) และพิมพ์ธนบัตรสหรัฐออกมาเพิ่มมากขึ้นแบบจำนวนมหาศาล เพื่อช่วยเหลือพลเมืองสหรัฐ ผ่านแนวคิดเฮลิคอปเตอร์ ม้นนี้ เพื่อให้เห็นเข้าไปถึงรากหญ้า และพยุงให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปได้ ซึ่งการพิมพ์เงินออกมาเยอะๆ แบบนี้ อาจช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจได้ในระยะสั้น แต่มูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะยาวจะลดลง เพราะมีปริมาณ (ซัพพลาย) สูงมาก โดยหากมูลค่าสกุลเงินลดลง ทองคำก็จะมีมูลค่าสูงขึ้น เพราะเป็นสินทรัพย์เดียวที่มีความปลอดภัย

## จับตาราคาได้ระดับ 2.7 หมื่น

“จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำปรับขึ้นทำสถิติใหม่ไปแล้ว ก่อนจะทยอยย่อตัวลงเล็กน้อย เป็นเวลาสั้นๆ แล้วก็ปรับระดับขึ้นอีกครั้ง จนทำจุดสูงสุดในรอบ 8 ปี และมีโอกาสปรับขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยประเมินมีโอกาสเห็นทองค่าปรับขึ้นแตะระดับ 27,000 บาทได้ภายในไตรมาส 2/2563แน่นอน หากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ และยังไม่ดีขึ้น ส่วนกรอบถัดไปหากขึ้นสู่ระดับ 27,000 บาทได้ อาจเห็นขึ้นไปถึง 27,500 บาทได้ โดยมองว่าทองคำยังสามารถปรับขึ้นได้อีกเยอะ” นายณัฐพงศ์กล่าว

นายณัฐพงศ์กล่าวว่า ภาพรวมการซื้อชื้อของทองคำในสัปดาห์นี้ยังมีแรงซื้อและซื้อเข้ามาต่อเนื่อง แม้ไม่ได้อ่อนแรงเท่าสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ได้เบาบางลงมากนัก ส่วนสาเหตุคาดว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนน่าจะแห่ขายออกกันจนหมดแล้ว ทำให้การปรับขึ้นทูลสถิติใหม่ครั้งนี้ ไม่มีของออกมาขายกัน จึงอยากแนะนำกลยุทธ์ในการลงทุนคือถ่วงทุนที่มีทองคำอยู่เมื่อ อาจถือครองก่อนอีกสักระยะ เพราะราคามีแนวโน้มขึ้นได้อีก ส่วนนักลงทุนที่ไม่ซื้อของ ก็ให้รอจังหวะราคาย่อตัวลงแล้วค่อยซื้อซื่อสะสม แต่ไม่แนะนำให้ซื้อซื่อในบริเวณนี้ เพราะราคาค่าจะแพงไป โดยมองว่าราคาที่เหมาะสมในการซื้อซื่ออยู่ที่ 25,500 บาท แต่ต้องถือครองในระยะยาว

นายณัฐพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า ปัจจัยที่สนับสนุนให้ราคาทองคำทะยานขึ้น นอกจากจะเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกแล้วยังคงเป็นปัจจัยหลักคือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังไม่ได้ดีมากนัก เพราะมี 2 กลยุทธ์ที่ใช้รับมือกับผลกระทบของโควิด-19 ได้แก่ การปิดเมืองและเปิดเมือง ซึ่งตอนนี้การปิดเมืองทำให้ทั่วประเทศอัดฉีดเม็ดเงินแบบไม่ถาวร ซึ่งแม้ระยะสั้นจะช่วยพยุงและผ่านวิกฤตได้ แต่ในระยะยาว การที่มีเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาในตลาด จะทำให้ภาพระยะยาวอีก 7-8 เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไป ซึ่งพอมีความกังวลในส่วนนี้ออกมา ก็ทำให้นักลงทุนต้องการซื้อสะสมทองคำเพิ่มเติม เพราะมีความปลอดภัยที่สุด ทำให้ราคาทองคำปรับขึ้นต่อเนื่อง

### คนแห่ตั้ง-ทัพพีจนถึงหม้อข้าว

นายณพดล เพิ่มพิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานสถานการณ์กรุงเทพมหานคร หรือโรงรับจำนำ กทม. เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งนี้ คนกรุงเทพฯ จำนวนมากได้นำทรัพย์สินฝากไว้ที่โรงรับจำนำ กทม. ทั้ง 21 สาขา และบางส่วนได้ถอนทองคำรูปพรรณออกมาเพื่อนำขายร้านทองเนื่องจากขณะนี้ราคาสูง

นายณพดลกล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา กทม. สรรองเงินหมุนเวียนให้โรงรับจำนำเพื่อช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1,000 ล้านบาท ล่าสุดยอดเงินที่จ่ายออกช่วง 15 วัน มีจำนวน 320 ล้านบาท โดยช่วงสถานการณ์ปกติ ทรัพย์สินที่นำไปจำนำส่วนใหญ่ ร้อยละ 87 เป็นทองรูปพรรณ ร้อยละ 11 เป็นกลุ่มอัญมณี และของมีค่า เช่น เพชร พลอย ทับทิม หยก งาช้าง เป็นต้น ที่มาพร้อมกับตัวเรือนที่ทำจากทอง เงิน นาก ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 2 เป็นจำพวกของเบ็ดเตล็ด แต่

ล่าสุดสัดส่วนของรูปพรรณเหลือร้อยละ 85 ส่วนกลุ่มอัญมณียังเท่าเดิม แต่ที่น่าตกใจในกลุ่มของเบ็ดเตล็ดพบว่าประชาชนนำทรัพย์สินบางอย่างที่คาดไม่ถึงไปจำนำด้วย เช่น หม้อหุงข้าว ภาชนะดินเผา ซึ่งนั่งอาหาร เขียนหมาก เครื่องทองเหลือง เครื่องเงิน ทัพพี พาน เข็มขัดเงิน และชั้นลงหิน เป็นต้น

### จำนำ'เขียนหมาก'ให้ราคา4พัน

นายณพดลกล่าวว่า เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา มีรายหนึ่งนำหม้อหุงข้าว ภาชนะดินเผา และซึ่งนั่งอาหารไปจำนำ เจ้าหน้าที่ให้ไป 700 บาท ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น รายหนึ่งนำเขียนหมากเงินไปจำนำ ทั้งที่เป็นของรักของหวง ซึ่งมีประเมินราคา 2,000 กว่าบาท แต่เราช่วยให้ไป 4,000 บาท ช่วยเต็มที่ตามที่ผู้ว่าฯ กทม. กำชับให้ดูแลประชาชน ยังมีกลุ่มนักเรียน นักศึกษานำกีตาร์ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก ไปจำนำ หากสถานการณ์ยังยืดเยื้อ โรงรับจำนำ กทม. ได้กันเงินสำรองไว้อีก 900 ล้านบาท ให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการให้สถานการณ์นบูล กทม. เพิ่มมาตรการปรับลดดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาการรับจำนำ ดังนี้ 1.ลดดอกเบี้ยรับจำนำ วงเงินรับจำนำ 1-5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือน เป็นร้อยละ 10 สตางค์ต่อเดือน สำหรับวงเงินรับจำนำ 5,000-15,000 บาท จากร้อยละ 1 บาทต่อเดือน เป็นร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน 2.ขยายระยะเวลาตัวรับจำนำ จาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 8 เดือน ประชาชนที่ทำธุรกรรมทุกประเภทกับสถานการณ์นบูล ทั้ง 21 สาขา ของ กทม. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน- 31 พฤษภาคม 2563 จะได้รับสิทธิลดดอกเบี้ยตามวงเงินข้างต้น และขยายระยะเวลาตัวรับจำนำออกไปเป็น 8 เดือนทันที ประชาชนยังใช้บริการโครงการลดดอกเบี้ยช่วงเปิดเทอมสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน สำหรับวงเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย